

สายการบินเอทีฮัดฉลองครบรอบ 7 ปี เทียวบินสู่ ประเทศฟิลิปปินส์

เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหาร สายการบินเอทีฮัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงได้เดินทางสู่กรุงมะนิลาอาทิตย์นี้เพื่อทำการเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปีของสายการบิน และการครบรอบ 7 ปีของการบริการไปยังประเทศฟิลิปปินส์

มร. โฮแกนจะเข้าพบผู้นำทางธุรกิจท้องถิ่น สมาชิกชุมชนทางด้านการทูตและลูกค้าทางอุตสาหกรรม และทั้งนี้ มร.โฮแกนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานcocktailที่ The Peninsula Manila ซึ่งจะประกอบด้วยแขก VIP กว่า 250 ท่าน รวมทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศฟิลิปปินส์, ฯพณฯ ท่านมุซา อับดุลวาเฮด อัลคาลาร์

มร. โฮแกน กล่าวว่า “การเฉลิมฉลองในกรุงมะนิลาครั้งนี้แสดงถึงความเจริญเติบโตของธุรกิจสายการบินเอทีฮัดในประเทศฟิลิปปินส์และต่อธุรกิจโดยรวมของบริษัท”

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของเทียวบิน เอ 330-200 สีเทียวต่ออาทิตย์ในปี 2549 ปัจจุบันสายการบินเอทีฮัดได้เพิ่มบริการการเทียวบินเป็น 2 เทียวต่อวันไปยังกรุงมะนิลาโดยเครื่องบินโดยสารโบอิง 777-300อีอาร์ ที่ใหญ่ขึ้น

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตกว่า 3 เท่าในระยะเวลาเพียง 7 ปี

“ในช่วงเวลาเดียวกันที่เราได้ทำการขนส่งผู้โดยสารกว่า 2.3 ล้านคน ซึ่งมีอัตราการนั่งร้อยละ 86 ส่งผลให้เส้นทางบินยังประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในเส้นทางที่แข็งแกร่งที่สุดในเครือข่ายของเรา”

มร. โฮแกน ยังกล่าวว่าความเข้มแข็งขึ้นของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ กับการเติบโตของจีดีพีที่ร้อยละ 7.6 ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความเติบโตนี้

“นอกเหนือจากการกระตุ้นธุรกิจจากต่างชาติ และธุรกิจการท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ก็มีรากฐานที่เติบโตขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้ในส่วนของการขนส่งสินค้า (freight division - Etihad Cargo)”

มูลค่าการค้าระหว่าง UAE และฟิลิปปินส์มีมูลค่าถึง 2.16 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างโอกาสอันสำคัญในการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าแบบใต้ท้องเครื่อง (Belly-hold cargo)

การเยือนกรุงมะนิลาของ มร. โฮแกน ยังสอดคล้องกับโครงการงานการกุศลของทีมาอาสำนักงาน

“เมื่อธุรกิจเราเจริญเติบโตในฟิลิปปินส์ เราก็ได้เพิ่มความสนับสนุนช่วยเหลือต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะอาสาสมัครได้ทำการแจกจ่ายผ้าห่มและเสื้อผ้าแก่ชาวฟิลิปปินส์ที่สูญเสียบ้านและวิถีชีวิตของพวกเขาในพายุไต้ฝุ่นครั้งล่าสุด”

“โครงการสำคัญอีกอย่างคือการทำที่เราได้บริจาคตัวแหวนตั้งเปิดกระป๋อง ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าขายสนับสนุน มูลนิธิ Philippine Christian Foundation เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้ด้อยโอกาส”

สายการบินเอทิฮัด มีเที่ยวบินวันละ 2 รอบระหว่างกรุงมะนิลาและอาบูดาบีเชื่อมต่อกันในเครือข่ายสายการบินทั่วโลก การเชื่อมต่อแบบครบวงจร One-Stop Connections อันทันสมัยและมีประสิทธิภาพของสายการบิน ณ สถานบินศูนย์กลางอาบูดาบี เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ในตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกาและอเมริกา